

Số: /BTNMT-CĐS

V/v xây dựng tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng
đầu năm thực hiện Đề án 06/CP

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Bộ Công an
(qua Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Phúc đáp Công văn số 4946/TCTTKĐA ngày 15 tháng 06 năm 2024 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (sau đây gọi tắt là Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP) về việc xây dựng tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06/CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và xây dựng Báo cáo tham luận về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

(Chi tiết Báo cáo tham luận được gửi kèm Công văn).

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để b/c);
- Cục ĐK&DLTTĐĐ;
- Lưu: VT, CĐS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

BÁO CÁO THAM LUẬN

Về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, lưu trữ tập trung phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính.

Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất

(Kèm theo Công văn số /BTNMT-CDS ngày tháng năm 2024
của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; văn bản của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP, trong 6 tháng đầu năm 2024 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm, tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Tư pháp và các địa phương để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06/CP. Trong đó, nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò rất quan trọng phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

I. Tiến độ, kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai**1. Về việc xây dựng hành lang pháp lý để xây dựng, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai**

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm đến năm 2025 phải “Hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông”; Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, trong đó đã quy định “Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông trên phạm vi cả nước.” và xác định đến năm 2025 đưa Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai vào vận hành, khai thác.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục tham mưu trình Chính phủ Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai¹ và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

¹ Báo cáo số 136/BC-BTNMT ngày 10/6/2024 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, chuyên gia đối với dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Báo cáo số 156/BC-BTNMT ngày 21/6/2024 về việc tiếp thu, giải trình bổ sung dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

2. Về công tác chỉ đạo triển khai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai ở các địa phương để kết nối, tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Bộ đã ban hành 03² Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; ban hành Quyết định³ về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bộ đã ban hành văn bản⁴ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và báo cáo tiến độ và đề xuất xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ NSTW thực hiện nhiệm vụ, đề án do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý. Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, có văn bản gửi Bộ Tài chính⁵ đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ NSTW cho các địa phương năm 2024 thực hiện các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Bộ Tài chính⁶ xây dựng và đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí từ NSTW cho các địa phương trên cơ sở dự toán NSTW năm 2024 đã được Quốc hội quyết định và gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Về kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Kết quả xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai như sau:

* *Tại trung ương:* Đã xây dựng và đưa vào quản lý, vận hành và khai thác sử dụng 04 khối dữ liệu đất đai do Trung ương quản lý gồm cơ sở dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai; cơ sở dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu về giá đất; cơ sở dữ liệu về điều tra, đánh giá đất đai.

* *Tại địa phương:*

² Quyết định số 486/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2024 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2024 về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Quyết định số 1146/QĐ-BTNMT ngày 26/04/2024 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

³ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 04/04/2024 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

⁴ Công văn số 754/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 31/01/2024 về việc báo cáo tiến độ và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ NSTW thực hiện nhiệm vụ, đề án do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý; Công văn số 3983/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 20/6/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

⁵ Công văn số 1812/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 25/3/2024 về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ NSTW cho các địa phương năm 2024 thực hiện các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.

⁶ Công văn số 6151/BTC-NSNN ngày 13/6/2024 về việc kinh phí bổ sung có mục tiêu từ NSNN cho các địa phương để thực hiện các Đề án, nhiệm vụ về đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.

63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương. Kết quả đến nay như sau:

455/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính với hơn 46 triệu thửa đất đưa vào vận hành phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; 705/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai (từ kỳ kiểm kê 2019) và đưa vào vận hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương; 325/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 300/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.

4. Về công tác kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm thủ tục hành chính

** Về kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu thuế*

- 48/63 tỉnh, thành phố đã kết nối, liên thông giữa cơ quan Đăng ký đất đai với cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai;

- 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, với dữ liệu của 461/705 đơn vị hành chính cấp huyện, 6.198/10.599 đơn vị hành chính cấp xã.

** Về triển khai dịch vụ công trực tuyến:*

- 63/63 tỉnh, thành phố kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận”. Trong 6 tháng đầu năm 2024 phát sinh 26.487 hồ sơ;

- 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho hộ gia đình, cá nhân đối với thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 6 tháng đầu năm 2024 phát sinh 113.018 hồ sơ;

- 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho tổ chức đối với thủ tục “Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính” trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2024 phát sinh 2.039 hồ sơ.

** Đánh giá sự chuyển biến, cắt giảm thủ tục hành chính*

- Từ kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nêu trên, nhiều địa phương đã từng bước đưa cơ sở dữ liệu đất đai làm công cụ và nền tảng cho công tác quản lý đất đai, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, qua một số mặt sau:

- Công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi biến động đều được quản lý và cập nhật theo thời gian thực;

- Cung cấp số liệu chính xác nhanh chóng và kịp thời theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và các bộ, ngành;

- Các giao dịch về đất đai được quản lý, kiểm soát công khai, minh bạch về đối tượng, nghĩa vụ tài chính phải thực hiện kèm theo;

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đã được rút ngắn đáng kể từ 15% - 45% so với trước đây; giảm thiểu thời gian người dân, doanh nghiệp phải đi lại để thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;

- Quy trình cung cấp dịch vụ được minh bạch và rõ trách nhiệm hơn, qua đó cải thiện sự tham gia và phản hồi tích cực từ các bên liên quan;

- Thay đổi phương thức, tư duy và nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức từ truyền thống phương thức sang điện tử;

- Cơ sở dữ liệu đất đai được liên thông và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác tạo điều kiện để các ngành khai thác, sử dụng dữ liệu chung và tiết kiệm chi phí đầu tư.

5. Về công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở

- Bộ đã hoàn thành “Xây dựng giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia”, ban hành **4**⁷ văn bản (quy trình, kế hoạch, hướng dẫn phối hợp) việc làm điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

- Đã hoàn thành điều tra, thu thập thông tin tại 100% các đơn vị hành chính được lựa chọn làm điểm của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam; tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, xây dựng CSDL liên kết thông tin⁸ với dữ liệu không gian thừa đất từ phiếu thu thập thông tin.

- Bộ đã chỉ đạo Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai phối hợp chặt chẽ với các Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan hoàn tất các nhiệm vụ, thực hiện rà soát, đánh giá kết quả, xin ý kiến đối với Dự thảo quy trình, giải pháp kỹ thuật làm sạch và chia sẻ dữ liệu đất đai⁹, sau khi tổng hợp, hoàn thiện, đồng thời phối hợp với các

⁷ Các văn bản: số 1293/BTNMT-CĐS ngày 03/03/2023; số 3552/BTNMT-CĐS ngày 18/05/2023; số 4805/BTNMT-CĐS ngày 21/06/2023; số 7814/BTNMT-CĐS ngày 13/9/2023.

⁸ Gồm 29 trường thông tin tại Phụ lục 1 kèm theo Văn bản số 1293/BTNMT-CĐS ngày 03/3/2023.

⁹ Văn bản số 457/CĐS-CNPM ngày 31/05/2024 V/v xin ý kiến đối với Dự thảo quy trình, giải pháp kỹ thuật làm sạch và chia sẻ dữ liệu đất đai.

đơn vị liên quan triển khai thử nghiệm thêm tại Đồng Nai, Bình Dương sẽ báo cáo, tham mưu để hướng dẫn thực hiện nhân rộng cả nước.

6. Về xây dựng địa chỉ số quốc gia

Thực hiện Kết luận của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP tại Thông báo số 880/BC-TCTTKĐA ngày 02/5/2024, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia vào dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Bộ đã giao Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì bổ sung quy định về địa chỉ số của thửa đất, tài sản gắn liền với đất. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai có chứa dữ liệu địa chỉ số của thửa đất, tài sản gắn liền với đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, cung cấp, chia sẻ dữ liệu địa chỉ số của thửa đất, tài sản gắn liền với đất cho đơn vị chủ quản về cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để cập nhật vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Nội dung quy định về địa chỉ số của thửa đất, tài sản gắn liền với đất trong dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 136/BC-BTNMT; Báo cáo số 156/BC-BTNMT.

II. Về công tác đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ thu thập thông tin, lưu trữ tập trung và quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu

Bộ đã triển khai Dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)” để cung cấp phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin đất đai và hạ tầng công nghệ thông tin trong năm 2025 cho các địa phương theo mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất trong cả nước theo đúng chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022. Dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)” đã được Lãnh đạo Bộ giao cho Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì.

III. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất

1. Khó khăn, vướng mắc

Tuy kết quả xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đạt được đến nay trên cả nước đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, trong đó cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc như:

- Việc quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương còn hạn chế, chưa tương xứng so với yêu cầu, nhiệm vụ được

giao dẫn đến tiến độ hoàn thành ở một số địa phương còn chậm;

- Hồ sơ, tài liệu đất đai được hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, thông tin dữ liệu không thống nhất; dữ liệu rất lớn, phức tạp, bao gồm cả dữ liệu đồ họa và dữ liệu thuộc tính với rất nhiều trường thông tin, có nhiều thông tin biến động gây khó khăn cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

- Trình độ chuyên môn, kỹ thuật cán bộ xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở trung ương và địa phương hiện nay còn hạn chế;

- Trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, mức độ về an toàn, bảo mật thông tin của các địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu gây khó khăn cho việc vận hành, kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin khác;

- Tiến độ triển khai các dịch vụ công trực tuyến phụ thuộc nhiều vào sự quyết tâm vào cuộc của các địa phương. Bên cạnh đó, quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai rất phức tạp, khó khăn đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện ở mức độ toàn trình.

2. Kiến nghị, đề xuất

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng chính phủ, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

- Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện với các giải pháp, nguồn lực khả thi, phù hợp với điều kiện của từng địa phương để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn và kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2025;

- Thực hiện rà soát, đánh giá hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm hệ thống thông tin đất đai đang vận hành tại địa phương để có phương án lựa chọn, nâng cấp, hoàn thiện, duy trì hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đất đai trong giai đoạn hiện nay;

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; triển khai kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành để tạo thuận lợi, phục vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính đất đai cung cấp trên công dịch vụ công đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống trong quá trình thực hiện

các thủ tục hành chính về đất đai;

- Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong đó cần ưu tiên kinh phí cho xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

- Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp./.